

กิจกรรมการปลูกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เมื่อวันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ข้าราชการ กำนันตำบลกุดน้ำใส เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๘๐ คน โดยมี นางปรีญา โพธิ์ชัย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธานเปิดงาน ได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน จำนวน ๘๐ คน ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหา รับ และให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยง การกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

นอกจากนี้การดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับเพื่อให้เป็นมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจและมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในกรอบและเป็นแบบอย่างที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม

การรณรงค์ร่วมใจด้านการทุจริต ZERO TOLERANCE





เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลปุกนัฐน้ำใส ได้ดำเนิน กิจกรรมการรณรงค์ร่วมใจด้านการทุจริต ZERO TOLERANCE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปุกนัฐน้ำใส ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ข้าราชการ กำนันตำบลปุกนัฐน้ำใส เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๘๐ คน โดยมี นางปรีญา โพธิ์ชัย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปุกนัฐน้ำใส เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนภายในหน่วยงานนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตน ทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา